

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

Nguồn gốc của thành công

Điều gì làm nên sự khác biệt? Tại sao vẫn có người tạo ra được điều kì diệu? Có phải vì...

Nền tảng gia đình? Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững chắc thật là một điều đáng để biết ơn, nhưng đó không phải là chỉ số đáng tin cậy để đo lường thành công. Trong số những người thành công, cũng có nhiều người xuất phát từ một gia đình không hạnh phúc.

Sự giàu có? Những người thành công lớn lại thường xuất phát từ gia đình trung lưu, thậm chí là ở tầng thấp trong xã hội. Giàu có không phải là chỉ số đo lường thành tích xuất sắc và nghèo khổ cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến thành tích kém cỏi.

Cơ hội? Cơ hội là yếu tố rất đặc biệt. Hai người có năng khiếu, tài năng và nguồn lực giống nhau, cùng nhìn nhận một hoàn cảnh, có người thấy cơ hội, người khác lại không. Cơ hội nằm ở cách nhìn nhận của mỗi người.

Đức hạnh? Đây không phải là chìa khóa của thành công dù tôi đã từng mong như vậy. Tôi từng biết rất nhiều người đức hạnh nhưng lại chỉ tạo ra những điều nhỏ bé. Và tôi đã từng gặp vài tên du thủ du thực lại trở thành những ông chủ lớn.

Thiếu sự thử thách? Đã từng có một Hellen Keller vượt qua những khuyết tật khủng khiếp hay một Viktor Frankl có thể sống sót sau những tai nạn kinh hoàng tột độ. Vì thế, đây cũng không phải lý do cho sự thất bại.

Không yếu tố nào kể trên là chìa khóa của thành công. Khi suy nghĩ kĩ hơn một chút, tôi nhận ra rằng yếu tố ngăn cách giữa người đạt được thành công và những người khác chính là cách họ nhận thức và phản ứng trước thất bại. Không yếu tố nào khác có tác động tương tự tới khả năng đạt được và hoàn thành điều mong muốn trong tâm trí và trái tim của con người.

(*Học từ vấp ngã để từng bước thành công*, John C. Maxwell)

Câu 1.

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2.

Tác giả đã liệt kê ra những yếu tố nào không thực sự quyết định đến sự thành công của mỗi người?

Câu 3.

Theo anh/chị, điều gì làm nên sự khác biệt trong cách nhận thức và phản ứng trước thất bại của những người đạt được thành công và những người khác?

Câu 4.

Từ văn bản trên, anh/chị hãy rút ra 02 thông điệp tích cực cho bản thân?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự từ tế.

Câu 2. (5,0 điểm)

Phân tích vẻ đẹp nhân vật Huân Cao trong truyện ngắn *Chữ người tử tù* của Nguyễn Tuân.